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Nguyễn Thanh Mỹ, người “mở đường” cho ngành công nghiệp hiện đại Trà Vinh
 (Thứ Ba, 02/02/2010 - 9:35 AM)

KTNT - Trà Vinh vốn là tỉnh nghèo, nguyên nhân chủ yếu do giao thông cách trở. Tỉnh cũng
đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách “rải thảm đỏ” thu hút đầu tư nhưng ai cũng ngán ngại
những con phà, cây cầu ngang dọc. Vậy nhưng đã có một người con của xứ nghèo quyết về
quê hương đầu tư như một cách trả nợ ân tình. Người ấy là TS. Nguyễn Thanh Mỹ, Giám
đốc Tập đoàn Hoá chất Mỹ Lan. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với vị doanh nhân này về
chặng đường đã qua cũng như định hướng phát triển của Tập đoàn.

Xin ông cho biết vì sao ông quyết định đầu tư về Trà Vinh? Và trong quá trình
triển khai dự án, ông gặp những khó khăn gì?

Mặc dù chỉ cách TP.Hồ Chí Minh hơn 100km nhưng phải mất tới 4 giờ xe chạy nên nhiều doanh nghiệp
ngại về Trà Vinh. Vì vậy, tôi nghĩ mình phải là người “mở đường”.

Năm 2004, tôi bắt đầu về đầu tư tại Việt Nam như để trả món nợ với quê nghèo, nơi đã chứng kiến bao vui
buồn của một tuổi thơ cơ cực, nơi mà suốt bao năm xa xứ, tôi luôn đau đáu nghĩ về nhưng không đủ can
đảm lên máy bay về nước. Tôi chọn đầu tư trong lĩnh vực hoá chất, vật liệu ngành in và vật liệu quang điện
tử. Đặc biệt, trong lĩnh vực vật liệu ngành in (sản xuất bản kẽm theo công nghệ CTP), với tổng vốn đầu tư
100 triệu USD, dự án của tôi đã đưa Trà Vinh vào danh sách những địa danh có ngành công nghiệp công
nghệ hiện đại bậc nhất trên thế giới. Bởi lẽ trên thế giới chỉ có 11 nhà máy sản xuất vật liệu quang điện tử
thì nhà máy thứ 12 chính là dự án đầu tư của Mỹ Lan nằm trong Khu công nghiệp Long Đức.

Các bạn có thể tưởng tượng được không khi bắt đầu tìm cơ hội làm ăn ở đây, tôi gặp rất nhiều khó khăn.
Trụ sở công ty trước đây chỉ là bãi đất hoang. Đó là chưa kể trình độ nhận thức của người dân còn hạn
chế, đội ngũ lao động tay nghề cao thiếu trầm trọng, các cơ chế, chính sách dù đã thông thoáng nhưng
vẫn thiếu tính đồng bộ. Nhưng nhờ sự giúp đỡ, ủng hộ của chính quyền địa phương, sự đồng lòng của đội
ngũ cán bộ, công nhân viên, chúng tôi đã vượt qua tất cả, đưa Mỹ Lan trở thành tập đoàn hàng đầu về lĩnh
vực hoá chất, vật tư ngành in.

Nhiều người vẫn thường ca ngợi trụ sở của Tập đoàn Mỹ Lan như một “đô thị trong rừng”, làm thế
nào để ông hóa giải được những thách thức trong vấn đề môi trường?

Suốt bao năm bôn ba xứ người, trải qua nhiều gian khó, tôi đã trau dồi cho mình vốn kiến thức, kiên trì theo
đuổi con đường học vấn. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tiếp tục bảo vệ thành công luận án thạc sĩ về chất
xúc tác dị thể và tiến sĩ về hợp chất cao phân tử liên hợp điện quang, trở thành thành viên của những công
ty điện toán và in ấn hàng đầu thế giới như IBM, Sun Chemicals, Kodak Polychrome Graphics và đã có
nhiều phát minh sáng chế cho khoa học để phục vụ con người. Năm 1997, tôi bắt đầu gây dựng sự nghiệp
tại Canada. Công ty American Dye Source Inc. (ADS) ra đời, chuyên nghiên cứu, sản xuất những vật liệu
hữu cơ dùng trong ngành in, phát quang, điện tử hữu cơ, tạo hình ba chiều, màng biến đổi năng lượng
mặt trời hữu cơ, chống hàng giả...

Nhưng dù vậy, tôi vẫn canh cánh ước mơ được trở lại quê hương. Khi nhận thức được chủ trương, chính
sách của Nhà nước là luôn mở rộng vòng tay đón những đứa con xa xứ về làm ăn chính đáng, cùng người
dân trong nước xây dựng quê hương giàu đẹp, tôi đã tìm được hướng đi cho mình, quyết tâm tìm về Việt
Nam. Mặc cho những lời can ngăn, sợ tôi sẽ thất bại trong một môi trường kinh doanh đầy khó khăn và
định kiến, tôi vẫn quyết đầu tư xây dựng 2 dự án lớn tại Trà Vinh. Bởi tôi tin Việt Nam đã trở thành điểm đến
hấp dẫn. Sau chuyến trở về ấy, chỉ trong hơn 4 năm đầu tư xây dựng, từ 2004 đến 2008, hai dự án MyLan
Chemicals và MyLan  Printing  Media đã đi  vào sản  xuất.  Cho đến  bây giờ,  MyLan  Chemical  và MyLan
Printing Media đã trở thành “đô thị trong rừng” khi có tới 60% diện tích đất được dành cho cây xanh, nhà
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máy không một hạt bụi, là nơi nuôi dưỡng nhân tài của đất Trà Vinh.

Khi tôi triển khai dự án, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh cũng rất băn khoăn về vấn đề ô nhiễm môi trường. Nhưng tôi
muốn các dư ồán của mình phải hướng đến sự phát triển bền vững nên đã áp dụng công nghệ hiện đại
nhất trong việc xử lý chất thải. Để đạt được danh hiệu “đô thị trong rừng”, Mỹ Lan đã rất quan tâm đến công
tác xử lý môi trường, tái sử dụng nước thải theo quy trình, nếu trong nước thải có nhiều axit thì bỏ vôi để
trung hòa; nếu có nhiều NaOH thì dùng giấm để trung hòa. Khi trung hòa xong sẽ cho ra muối và nước,
tiếp tục dùng vôi bột trung hòa lần nữa cho đến khi độ pH = 8 thì cho ra bể lắng. Nước sau khi cho qua bể
lắng có thể sử dụng để tưới cây hoặc nuôi cá.

Khi trò chuyện với đội ngũ nhân viên của Công ty, mọi người đều nhìn nhận ông là người nhân hậu,
hòa đồng, gần gũi. ông nghĩ sao về lời bình này?

Phải nói là tôi may mắn được gặp họ. Bởi nếu không có những người đồng cam cộng khổ ngay từ những
ngày đầu triển khai dự án thì sẽ không có một Mỹ Lan lớn mạnh như hôm nay. Tôi còn nhớ khi rời hãng
Kodak,  từ  chối  mức lương 100.000 USD/năm, Phó chủ  tịch hãng đã dặn tôi rằng:  “Muốn làm doanh
nghiệp, hãy chăm sóc nhân viên như vợ mình chăm sóc đứa con của mình lúc một tuổi, bắt đầu biết
đi và biết nói”. Vì thế, dù khó khăn đến mấy, tôi cũng luôn quan tâm đến cuộc sống của nhân viên, luôn
đảm bảo các chế độ phúc lợi xã hội cho họ. Đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe được đầu tư tốt như:
Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, chăm sóc răng miệng cho nhân viên. Nhà ăn được đầu tư xây dựng
khang trang, sạch đẹp, thiết kế như một khách sạn.

Tôi quan niệm: “Hãy dạy cho nhân viên của mình làm việc mỗi ngày thông minh hơn chứ đừng làm việc cực
nhọc hơn”. Tôi nhớ tên và nắm rõ hoàn cảnh gia đình của nhân viên để chia sẻ mọi vui buồn, khó khăn
trong cuộc sống. Ngoài ra, Mỹ Lan còn tham gia rất tích cực công tác từ thiện xã hội. Từ năm 2007 đến nay,
Mỹ Lan đã hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa (25 triệu đồng/căn), 2 căn nhà tình thương, xây 3 cây cầu
trên địa bàn huyện Tiểu Cần (100 triệu đồng/cây)... Tôi còn đang ấp ủ xây dựng một bệnh viện sản khoa 50
giường tại Trà Vinh để các mẹ, các chị được hưởng trọn vẹn niềm vui làm mẹ và xây 60 căn biệt thự dành
cho cán bộ, nhân viên xuất sắc của công ty.

Ông có thể cho biết một số định hướng trong tương lai của Tập đoàn Mỹ Lan?

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, áp dụng công nghệ mới trong xử lý chất thải, đảm bảo bền vững
với môi trường, chúng tôi sẽ ưu tiên hàng đầu cho công tác đào tạo nguồn nhân lực. Năm 2008, Mỹ Lan đã
đầu tư cho Trường Đại học Trà Vinh 18,4 triệu đồng; Trung học Chuyên Trà Vinh 68,9 triệu đồng; năm 2009
tiếp tục đầu tư cho hai cơ sở giáo dục này 125,3 triệu đồng và 102,2 triệu đồng.

Ngoài việc hướng đến ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh, Công ty chúng tôi còn quan tâm đến những
trẻ em nghèo hiếu học. Chính vì vậy, đầu năm 2010, chúng tôi đã nhận được đơn xin cấp học bổng của em
Nguyễn Quốc Trung, quê ở Bình Thuận, sinh viên Khoa Kỹ thuật hoá học (Đại học Bách khoa - Đại học
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và đã quyết định trao học bổng cho em. Tôi hy vọng những đóng góp trên sẽ
góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ  sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.

Xin cảm ơn ông!

Đào Kim Kiều (thực hiện)
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